

5 มิถุนายน 2558 หน้า 14

เกษตรฯ โกรธโง่ กลัวผู้นำ



พ.ร.บ.การยางฉบับแรก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. และการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิตปี 2558/2559 ให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ว่าร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะทำให้การบริหารงานยางพาราของประเทศเป็นไปอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม งานวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติในการพัฒนายางพาราให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

นายอำนาจ กล่าวว่า นับว่าเป็นพระราชบัญญัติการยางฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการบูรณาการรวมหน่วยงานยางพาราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ กยท. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประเทศที่ครองตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก และที่สำคัญ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลก จากบทบาทและภารกิจที่ครอบคลุมในการจัดการด้านการตลาด

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหวังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ตลอดจนสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ

ดังนั้น กยท. จะทำหน้าที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 16 มาตรการ ให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบ การเงิน บัญชี และงบประมาณของปี 2558 และ 2559 ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2558 ที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือน รวมทั้งการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย

สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มุ่งเรื่องส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น

และประเด็นที่มีความห่วงใยกันมาก คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess) โดย กยท. จะต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุน นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป ■

5 มิถุนายน 2558 หน้า 28

เกษตรกร‘บุรีรัมย์’ แห่กู้เงินธกส.ทำนา

นายจักรดุลย์ ศรีสุวรรณตรี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรหลายอำเภอเริ่มลงทำนาและเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูกาลใหม่แล้ว ส่งผลให้มีเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ได้มายื่นกู้เงิน ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ ในจังหวัดรวมกว่า 4,000 ราย ธ.ก.ส.อนุมัติให้เกษตรกรไปแล้วกว่า 2,350 ล้านบาท เพื่อที่เกษตรกรจะได้นำเงินไปลงทุนซื้อปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เป็นค่าจ้างรถไถและค่าจ้างแรงงานในการทำนาหรือเพาะปลูกพืชไร่ ทั้งมันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา โดยทาง ธ.ก.ส.จะคิดอัตราดอกเบี้ยแยกตามชั้นลูกค้า โดยลูกค้าชั้น 3 หรือ AAA+ คิดดอกเบี้ย 7 เปอร์เซ็นต์ ชั้น AAA คิด 7.75 เปอร์เซ็นต์ ชั้น AA 8.5 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นลูกค้าใหม่ ชั้น A คิด 9.25 เปอร์เซ็นต์ และลูกค้าที่ค้างชำระ หรือชั้น B คิด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยปีนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรมายื่นกู้เพื่อนำไปลงทุนทำนา เพาะปลูกพืชไร่มากกว่าปีที่ผ่านมา



5 มิถุนายน 2558 หน้า 13

ตรังเอาจริงโค่นยางพาราบุกป่า

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธหมทานนท์ ผวจ.ตรัง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ มีนายอำเภอ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการตัดโค่นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังให้เป็นไปตามนโยบายแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ ของรัฐบาลซึ่งประกาศดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมดำเนินไปกว่า 2 ชม.

ในระหว่างนั้นนายอาณัติ สีเพ็ญ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และนายแสวง ชุนอาจ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดตรัง และตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดประมาณ 20 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ตรังและได้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ข้อ คือ 1. ให้มีการชะลอการดำเนินการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดออกไปก่อนเพราะเป็นของเกษตรกรรายย่อย 2. ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 4 ฝ่าย คือ ท้องถิ่น ท้องที่เกษตรกรที่ถือครองทำกิน และสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทุกพื้นที่ที่มีการจัดทำข้อมูลบนภาพถ่ายทางอากาศ 1/4000 แล้วนั้นร่วมกัน 3. พื้นที่ตำบลนำร่องการจัดทำข้อมูล จำนวน 12,470 ไร่ครอบคลุมสมาชิก 32,000 คน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ออกมารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมยืนยันว่าในเบื้องต้นทางจังหวัดจะดำเนินการหรือถอนเฉพาะแปลงที่ผลผลิตสิ้นสุดแล้ว โดยจะมีก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดทุกแปลงอย่างละเอียดต่อไป.

5 มิถุนายน 2558 หน้า 14

ทท.2เปิดยุทธการทางคืนที่ป่าดงใหญ่

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 พล.ต.วิชัย แซจอหอ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดแผนยุทธการปฏิบัติการทางคืนพื้นที่ป่านายทุนบุกรุกปลูกยางพาราในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่

อส.ฝ่ายปรองอ.โนนดินแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนดินแดง ตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 200 นาย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง กำนันตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรอง เข้าทำการตัดโค่นต้นยางพารา ที่กลุ่มผู้บุกรุกได้ลักลอบเข้าไปปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่บริเวณป่าต้นน้ำเขื่อนลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 171 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจำนวน 25 แปลง เนื้อที่ 685 ไร่

พล.ต.วิชัยกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามการลักลอบบุกรุกทำลายป่ามีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ จำนวน 25 แปลง เนื้อที่ 685 ไร่ ดังนั้นภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดในการบุกรุกทำลายป่า จะต้องดำเนินการโดยเคร่งครัด ซึ่งนอกจากการใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วจะต้องนำพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กลับมาฟื้นฟูให้เป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์



ทางคืนผืนป่า...พล.ต.วิชัย แซจอหอ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดยุทธการปฏิบัติการทางคืนพื้นที่ป่าที่ถูกนายทุนบุกรุก โดยเข้าตัดโค่นต้นยางพาราที่ปลูกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ บริเวณป่าต้นน้ำเขื่อนลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 4 มิ.ย.58

5 มิถุนายน 2558 หน้า 9



ย่อข่าว **เศรษฐกิจ**

เอกชนหนุนพืชจีเอ็มโอ

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปการเกษตร กล่าวว่าพืชจีเอ็มโอมีความจำเป็นต่อการปฏิรูปภาคการเกษตร ดังนั้นพืชใดที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการส่งออก ขอให้ชะลอไปก่อน แต่พืชที่มีความพร้อมก็ขอให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรไทย ซึ่งปัจจุบันพืชหลายชนิดมีความจำเป็นต้องพัฒนาพืชจีเอ็มโอ คือ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้าย มะละกอ ยางพารา และกล้วยไม้ โดยข้าวโพด มีผลผลิต 5.63 ล้านตัน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ในขณะที่การขยายพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้จะสามารถลดพื้นที่ปลูกได้ลง 20% แต่ได้ผลผลิตใกล้เคียงกับปัจจุบันและสามารถลดพื้นที่ป่าได้มากถึง 1.5 ล้านไร่



5 มิถุนายน 2558 หน้า 7

‘ปรีดียาร’ส่งยวบัพเฟอร์ฟันด์เหตุราคายางเพิ่ม

“ปรีดียาร” ส่งยวบัพเฟอร์ ฟันด์ ซ้ำราคายาง
กระตือรือร้นไม่ต้องเข้าแทรกแซง เล็งจ่ายส่วนต่าง
ราคายางให้รายย่อยไม่เกิน 25 ไร่ แทนเตรียมเส
นอคกรม. ปลายเดือน มิ.ย. นี้

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การ
หารือระหว่าง ม.ร.ว.ปรีดียาร เทวกุล รองนายก
รัฐมนตรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวง
วงเกษตรฯ ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ
ทุกฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะยุติบทบาท
ของ บัพเฟอร์ ฟันด์ เนื่องจากแนวโน้มราคา
ยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยราคายางแผ่นดินรมควันชั้นนวลขณะนี้
ราคาปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 63-64 บาทต่อกก. จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาอยู่ที่ 45 บาท
ต่อกก. นำยางสดราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
61 บาทต่อกก. จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ราคาอยู่ที่ประมาณ 3 กก.ต่อ 100 บาท ส่งผลให้
ไม่จำเป็นต้องใช้บัพเฟอร์ ฟันด์ เพื่อแทรกแซง

ราคายาง เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะปล่อยให้ราคา
ยางพาราเป็นไปตามกลไกตลาด

ทั้งนี้จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (กนย.) ก่อนให้กรม. ปลายเดือน
มิ.ย. นี้ เพื่อพิจารณาคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป

กนย. จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุด
ทำหน้าที่บริหารจัดการผลผลิต กำหนดราคา
เพดานยางพารา และกำหนดจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับชาวสวนยาง โดยจ่ายเงินส่วนต่างระหว่าง
ราคาตลาดกับราคาเพดานให้กับชาวสวนยาง
รายย่อย ที่กำหนดขนาดของรายย่อยไว้ที่มี
พื้นที่สวนยางพาราไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน
โดยใช้ทะเบียนเกษตรกรเดิมที่รัฐบาลแจก
เงินเพื่อช่วยเหลือชาวสวน 1,000 บาทต่อไร่
ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ คณะกรรมการชุดนี้
จะใช้ไมเดลคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
กำหนดราคาเพดานเบื้องต้นกำหนดไว้ที่
60-65 บาทต่อกก. โดยคิดจากราคาต้นทุน

บวกกำไรเล็กน้อยซึ่งแล้วแต่สถานการณ์และ
ช่วงเวลาขณะนั้น

“จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด
เพื่อบริหารจัดการผลผลิตยางพารา และ
ราคาแทนบัพเฟอร์ ฟันด์ จะทำหน้าที่เหมือน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล มีเจ้าภาพมี
คณะกรรมการรับผิดชอบไปถึงการกำหนด
ราคาเพดานเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร
ชาวสวนยาง” นายอานวย กล่าว

นายอรุณ เลิศวิไล รักษาการผู้อำนวยการ
องค์การสวนยาง (ออสย.) กล่าวว่า ขณะนี้
ออสย. อยู่ระหว่างเคลียร์งบประมาณและเอกสาร
เตรียมบิตบัญญัติ เพื่อกำหนดวิธีคืนเงินให้กับ
ธ.ก.ส. โดยภายในสัปดาห์ประมาณ 3.9 แสนตัน
ยังไม่ได้ขายออกโดยสต็อกรัฐแยกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. ยางจำนวน 2 แสนตัน เป็นโครงการรักษา
เสถียรภาพสมัย น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรีวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และ 2. ยาง 1.9 แสน
ตันรัฐบาลผ่อนผันให้ชื่อ 1.2 หมื่นล้านบาท

5 มิถุนายน 2558 หน้า 7

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเครื่องบริหารจัดการสินค้าเกษตร Top 5 , Top 7 ของแต่ละจังหวัด

นางสาวจวิษา สุทธิโชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในฤดูกาลใหม่ ปี 2558/59 กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ และมีผู้แทนจากคสช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนั้นๆ รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ และของประเทศ ซึ่งเป็นการใช้กลไกจังหวัดจัดการสินค้าเกษตร ที่จะมีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดแบบบูรณาการครบวงจร

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด แบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมและพลังงาน แต่หากจังหวัดใดไม่มีความโดดเด่นทางด้านสินค้าหลักที่กล่าวมานี้ ก็ให้เพิ่มมาอยู่ในกลุ่มสินค้า 7 ชนิด ซึ่งเลือกสินค้าโดยดูจากมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (GDP) 5 อันดับแรกของจังหวัด เช่น บางจังหวัดอาจจะเลือกปาล์มน้ำมัน กุ้ง หอยแครง สับปะรด อ้อยโรงงาน แต่ต้องคงสินค้า 2 ชนิดคือ

ข้าวและยางพาราไว้ในยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะมีพื้นที่เกษตรปลูกกี่ไร่ ก็ควรรีونก็ตาม

ขณะนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้คัดเลือกสินค้าที่เป็น Top 5 กับ Top 7 เรียบร้อยแล้ว ทาง สศก. กำลังตรวจสอบข้อมูลการผลิต แปรรูป การตลาดของแต่ละจังหวัดส่งมาให้เปรียบเทียบกับข้อมูลพยากรณ์ของ สศก. ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะวิเคราะห์และปรับข้อมูลให้สอดคล้องกัน พร้อมกับกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้กับจังหวัดใช้เป็นกรอบปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังจากการใช้กลไกจังหวัดจัดการสินค้าเกษตรฤดูกาลผลิต 2558/59 คือให้จังหวัดบริหารจัดการและแก้ปัญหาสินค้าเกษตรของจังหวัดนั้นเอง คือให้มีการผลิตและแปรรูปในจังหวัด เกิดการขายในจังหวัด

นั่นก่อน เหลือจึงส่งไปยังจังหวัดอื่น เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นต้นทุนเกือบ 20% ของต้นทุนในการผลิต อีกทั้งการลดขั้นตอนการขนส่งจะทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มความคุ้มค่าและมูลค่าของสินค้า ที่สำคัญจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตั้งตลาดเกษตรกรในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ผลิตสินค้าขายในพื้นที่ก่อน ส่วนที่เกินก็ขายออกนอกพื้นที่ เป็นการบริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 77 จังหวัด ก็จะช่วยแบ่งเบาปัญหาในระดับจังหวัดก่อน นอกจากเกินอำนาจของจังหวัดหรือจำเป็นต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายจึงส่งเรื่องต่อมาให้กระทรวงหรือส่วนกลางเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป.



5 มิถุนายน 2558 หน้า 18

ข่าวห้องค้า

ไออาร์ซีเอ็มไอยูเพิ่มมูลค่ายาง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
แจ้งว่าบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ โดยการ
ผลิตชิ้นส่วนในระบบราง ร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นการร่วมวิจัย
พัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา



5 มิถุนายน 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที 4 มิถุนายน 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กรกฎาคม 2558		สิงหาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	65.00	64.75	65.20	64.95
ชั้น 2	64.40	64.15	64.60	64.35
ชั้น 3	63.85	63.60	64.05	63.80
ชั้น 4	63.55	63.30	63.75	63.50
ชั้น 5	63.10	62.85	63.30	63.05
ยางแท่ง				
STR5L	64.70	64.45	64.90	64.65
STR20	55.25	55.00	55.45	55.20
น้ำยางชั้น 60%	44.35	44.10	44.55	44.30
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



5 มิถุนายน 2558 หน้า 12

ราคายางตก นำมองความผันผวนระยะยาวของราคาปาล์ม

ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมีการเติบโตสูงมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเริ่มมีความน่าสนใจด้านการลงทุนในภาวะที่ราคายางพาราถ่วงถ่วงค้ำน้ำหนักน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก จากข้อมูลพบว่าทั่วโลกนำเข้าน้ำมันปาล์มในรูปแบบที่กลั่นบริสุทธิ์แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าการนำเข้าน้ำมันปาล์มทั้งหมด ที่เหลือเป็นการนำเข้าในรูปแบบน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลัก นอกจากนี้ น้ำมันปาล์มยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เครื่องสำอาง ผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ รวมไปถึงพลังงานทดแทนหรือ ไบโอดีเซล ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ อัตราการบริโภคน้ำมันพืชโดยเฉลี่ยของคนทั่วโลกยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการบริโภคไขมันจากสัตว์จากร้อยละ 67 ในปี 1970 เป็นร้อยละ 82 ในปี 2010 ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจน้ำมันปาล์มมีความน่าสนใจในการลงทุน คือ มีราคาผันผวนน้อยกว่ายางพารา และสามารถทำกำไรมาโดยตลอด ในขณะที่ยางพารามีความผันผวนของราคาสูง ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ายางพาราทำกำไรต่อไร่ได้น้อยกว่าปาล์ม และมีผลขาดทุนในปี 2014 เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก แต่กลับมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้อยมาก โดยผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ประเทศที่สามารถเพาะปลูกปาล์ม ได้ดีจึงมีผลผลิตสูงและมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยครองส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มโลกมากถึงร้อยละ 47 และ 37 ตามลำดับ แม้ไทยจะมีความได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศและทรัพยากรดินที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปาล์มจนกลายเป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก แต่ไทยกลับมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น

ข้อดีพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย คือ ต้นทุนการผลิตที่สูงและผลิตภาพที่ต่ำ เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาล์มของไทยมีขนาดเล็กและครอบครองโดยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ การปลูกปาล์มในไทยทำโดยเกษตรกรรายย่อยมากถึงร้อยละ 75 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่ปลูกปาล์มราวร้อยละ 60 ของอินโดนีเซียและร้อยละ 80 ของมาเลเซียดำเนินการโดยผู้ผลิตรายใหญ่และรัฐวิสาหกิจที่มีโรงงานเป็นของตัวเองอย่างครบวงจร จึงทำให้มีระบบจัดการที่ควบคุมการผลิตและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการผลิตคราวละมากๆ แม้ไทยจะมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนปาล์มเป็นสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกรรายย่อยและสร้างอำนาจในการต่อรองราคา แต่พบว่าเกษตรกรรายย่อยเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกของไทยที่มีขนาดเล็กและร่องสวนแคบยังส่งผลให้ผลิตภาพในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไม่ดีเท่าที่ควร ที่สำคัญคือไทยประสบกับปัญหาการสูญเสียน้ำมันปาล์มในกระบวนการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตก่อนถึงโรงงานสกัดน้ำมันดิบ เนื่องจากเกษตรกรและโรงสกัดส่วนใหญ่เป็นคนละรายและตั้งอยู่ไกลกัน ส่งผลให้อัตราการให้น้ำมันของปาล์มไทยน้อยกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย

ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและผลิตภาพที่ต่ำ ทำให้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นเหตุให้ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศ อีโอ

ซีพบว่าไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมากถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มทั้งหมด ซึ่งบางครั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าหลักอย่างเยอรมนีและมาเลเซียนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากไทยไปกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์แล้วส่งออกอีกทอดหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นทุนการสกัดน้ำมันปาล์มของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบและบริสุทธิ์ของไทยมากกว่าคู่แข่งราวร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ จึงเป็นสาเหตุให้ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มได้น้อย และอยู่ในรูปของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่มากเท่าที่ควร

ความเสี่ยงเปรียบในเรื่องของผลิตภาพและต้นทุนการผลิตจึงทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าขาย

ได้กรอบการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดปาล์มมีการผูกพันภายใต้กรอบการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งในปัจจุบันไทยได้ลดอากรนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศในกลุ่มอาเซียนลงเหลือร้อยละ 0 แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2010 แต่ยังคงมอบหมายให้อธิบดีการค้าสินค้า (ออส.) เป็นผู้บริหารการนำเข้าและจัดสรรน้ำมันปาล์มให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) ภายใต้กรอบของ WTO ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ออส. นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้านในยามที่น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศขาดแคลน และได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนปาล์มไทยเพราะน้ำมันปาล์มดิบจากอินโดนีเซียและมาเลเซียมีต้นทุนการผลิตและราคาต่ำกว่า และหากมีการยกเลิกมาตรการ Safeguard ในอนาคต ก็จะทำให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตน้ำมันปาล์มไทยเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

นอกจากนี้ การสูญเสียสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรปทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยสูงกว่าคู่แข่งมากขึ้น เป็นเหตุให้ไทยยังเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากไทยเข้าเขตที่ประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงติดต่อกันเกิน 3 ปี ส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปถูกเก็บอากรขาเข้าร้อยละ 3.8 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 แม้ว่ามาเลเซียจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP เช่นเดียวกับไทย แต่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยสูงกว่ามาเลเซียอยู่ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่อินโดนีเซียยังคงได้รับสิทธิพิเศษนี้อยู่ จึงทำให้ไทยยังสูญเสียความได้เปรียบด้านราคาในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งถือว่าเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มไทยไปยังสหภาพยุโรปในช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ที่ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 50 แต่ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบในไทยเมื่อช่วงปลายปี 2014 ที่ผ่านมา

แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจะมีทิศทางที่เติบโตดี แต่อีโอซีพบว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีความผันผวนในระยะยาว เนื่องจากกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคที่เริ่มหันไปใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นมากขึ้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้อาจกระทบต่อความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มในอนาคตได้โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีศักยภาพในการเติบโตดี แม้จะมีความผันผวนบ้างในระยะยาวแต่ก็เป็นความผันผวนที่สามารถรับมือได้

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครubber.ค.ร่วงอีก จีรพีท.หันคบ.ปลูกชื้อกำลังใจ

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครubber.ค. เดือนพฤษภาคม ยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ทำสถิติต่ำสุดรอบ 11 เดือน ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ด้วยปัจจัยลบเดิมๆ ทั้งเรื่องความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ เกษตรกรรายได้ตกต่ำ ปัญหาค่าครองชีพ ชื้อต้องหวังพึ่งเม็ดเงินลงทุนรัฐไหลเข้าระบบ แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบาย ช่วยพยุงส่งออก กระตุ้นลงทุน

นายธนวรรณ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย เดือน พ.ค. 2558 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนพ.ค. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ระดับ 76.6 มาอยู่ที่ระดับ 75.6 ซึ่งเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2557 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ลงเหลือ 3-4% จากเดิม 3.5-4.5%, ราคาพืชผลการเกษตรโลกตกต่ำ และมีทิศทางชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทำให้รายได้เกษตรกรทรงตัวในระดับต่ำ กำลังซื้อทั่วไปในต่างจังหวัดจึงไม่ขยายตัว, ปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ทรงตัวในระดับสูง, ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค, การส่งออกที่ยังหดตัวลง, ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้น

“ผู้บริโภคยังไม่มี ความเชื่อมั่น และไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจไทย ทำให้กำลังซื้อโดยรวมทั่วประเทศยังปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เพราะประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ซึ่งภาวการณ์แบบนี้ น่าจะยาวไปถึงช่วงต้น ไตรมาสที่ 3 สังกัดได้ จากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตที่มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 82.8 จากเดือนก่อนที่อยู่ในระดับ 83.8 และดัชนีการซื้อรถยนต์คันใหม่ การซื้อบ้านหลังใหม่ก็ลดลงเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็คาดว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป กำลังซื้อประชาชนน่าจะกลับมาขยายตัวดีขึ้น ตามการส่งออกน่าจะกลับมาขยายตัวดี ส่งผลต่อภาคการบริโภครubber.ค.ที่จะติดตามไปด้วย”



-2-

ทั้งนี้ การบริโภคของภาคประชาชน จะปรับตัวได้คิมน้อยแค่ไหน ก็จะขึ้นอยู่กับภาระเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐ การอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากมีการเร่งเบิกจ่าย การลงทุนของภาครัฐ ก็จะเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้กระจายงานไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภค และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง เพราะจะเป็นช่องทางให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งเงินเหล่านั้นก็จะเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงจะส่งผลดีต่อค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลง ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกด้วย ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้ของกลุ่มยูโรโซน ที่หากเป็นไปได้ตามคาด แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทย ทั้งปี ขยายตัวได้ 3-3.5% ตามเป้าหมายที่หอการค้าไทยคาดการณ์ไว้ “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทุกๆ 0.25% จะส่งผลการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.05-0.1% ซึ่งหากภาครัฐมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งก็จะส่งผลดีถึง 2 ทาง ทั้งภาคการส่งออก และเกิดการหมุนเวียนเงินในระบบไปลงทุนได้ง่ายขึ้น ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในทางทฤษฎีแนวโน้มเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นได้ในครึ่งปีหลัง แต่ในด้านความรู้สึกของประชาชน ผู้บริโภคยังมองไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยสร้างความมั่นใจด้วย”

ด้านนายวิชิต คุณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 75.6 ลดลงจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่อยู่ 76.6 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 65.0 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำอยู่ที่ 70.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 91.4

ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีการปรับตัวลดลงทุกรายการ เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากภาคการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ปีนี้ลงเหลือ 3-4% ภายใต้

การส่งออกที่ลดลงเหลือ 0.2% จากเดิมที่ 3.5% ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว และยางพาราที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้กำลังซื้อ โดยรวมทั่วประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ส่วนในช่วงไตรมาส 2/2558 ประเมินว่า การบริโภคภาคประชาชนยังฟื้นตัวได้ไม่มากนัก เนื่องจากประชาชนยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งระดับราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว และยางพารายังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคการบริโภคจะฟื้นตัวเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับภาระเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ